

บ้านเมือง <http://www.banmuang.co.th>

Rating: ★★☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 9 กรกฎาคม 2559 เวลา 13:51

Site Value: 10,000

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: ศูนย์การศึกษาช. ชวนกันปั้น มา หา กุศล

# บ้านเมือง

เข้มข้น ครบเครื่อง เรื่องข่าว

การเมือง อาชญากรรม เศรษฐกิจ ▼ ยานยนต์ บ้านเทিং กีฬา ▼ การศึกษา กทม-สาธารณสุข



ศูนย์การศึกษาช. ชวนกันปั้น มา หา กุศล



## ศูนย์การศึกษาช. ชวนกันปั้น มา หา กุศล

วันเสาร์ ที่ 09 กรกฎาคม พ.ศ. 2559, 07.16 น.

ศูนย์การศึกษาช. ชวนกันปั้น มา หา กุศล

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน เป็นพื้นที่จัดการศึกษาแห่งหนึ่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์การศึกษาฯ ได้จัดสร้าง "หอธรรม" บริเวณทางเข้าศูนย์การศึกษาฯ เพื่อใช้เป็นอาคารสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำศูนย์การศึกษาฯ และใช้เป็นสถานที่สำหรับประกอบกิจกรรมทางศาสนา

"หอธรรม" ของศูนย์การศึกษาฯ ได้มีการออกแบบและเขียนภาพจิตรกรรมพระธาตุและเทวดาประจำปีเกิดภาพจิตรกรรมฝาผนังด้านหลังพระพุทธรูปโดยคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อรวมฉลอง ๕๐ ปี มช. โดยยึดตามรูปแบบศิลปะยุคทองของล้านนา เช่น ลายทองวิหารจามเทวี วัดปงยางคก ลายทองวิหารพระพุทธรูปวิหารน้ำแต้ม จังหวัดลำปาง พร้อมเนื้อหาทางพุทธศิลป์ล้านนาตามลำดับ ประกอบกับการตกแต่งหอธรรมยังมีกิจกรรมบางสิ่งที่จะต้องจัดทำและต่อเติมให้สมบูรณ์มากขึ้นแต่ยังขาดงบประมาณในการดำเนินการ

โอกาสนี้ เป็นที่น่ายินดีว่าชมรมผู้เกษียณแคว้นวิทยาศาสตร์ (ชกว.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน จะได้ร่วมกันจัดกิจกรรม "ปั่น มา-หา กุศล" เพื่อหาเงินร่วมสมทบสร้างหอธรรมโดยจะมีนักปั่นจักรยานกิตติมศักดิ์ยืนดีและอาสาเป็นสะพานบุญร่วมกันปั่นจักรยานจากเชียงใหม่ไปยังศูนย์การศึกษาเป็นระยะทางประมาณ 35 กม. ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป เพื่อนำปัจจัยเงินร่วมทำบุญจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคไปสมทบกับงบประมาณที่มีอยู่ดำเนินการสร้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ต่อไป

ชมรมผู้เกษียณแคว้นวิทยาศาสตร์ (ชกว.) และศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน จึงขอเชิญชวนท่านให้กำลังใจกลุ่มนักปั่นสะพานบุญกิตติมศักดิ์ โดยการร่วมบริจาคเงินในกุศลกรรมครั้งนี้ เงินบริจาคทั้งหมดโดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆ จะมอบให้กับศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน เพื่อนำไปตกแต่งจิตรกรรมหอธรรมต่อไป โอนเงินร่วมทำบุญได้ที่ : บัญชี ชกว.มช. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัญชีเลขที่ 667-407757-4 และกรุณาโทรแจ้ง รศ.เรืองศรี วัฒนเสถ์ โทร.08-1681-3311 ขอขอบคุณในกุศลกรรมร่วมกันในครั้งนี้และขอให้ท่านจงประสบแต่ความสุข ความเจริญตลอดไป (ชมรมผู้เกษียณแคว้นวิทยาศาสตร์ (ชกว.) และศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน)